

เอกสารอ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. รายงานผลการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านประสาท. กรุงเทพฯ: อัส
ซา, 2542.

โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.” ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม
เรื่อง การสื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม. ม.ป.ท. : โครงการพัฒนาที่สูงไทย-
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. 2548.

ข้อมูลท่องเที่ยว. แหล่งที่มา : <http://www.doiinthanon.com/travel/tv1.html>. 10 มกราคม
2548.

จิตต์ไธ แก้วบุญเรือง. การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จใน
จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2543.

ชุมชนคนรักโฮมสเตย์. 2548. 16 โฮมสเตย์มาตรฐานไทยปี '47. แหล่งที่มา :
<http://www.homestayfanclub.com>. 10 มกราคม 2548.

ณฤทัย กุลททา. ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. การ
ค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

ธวัชชัย รัตนช้อน. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง. การค้นคว้าแบบอิสระ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

นันทิยา หุตานูวัตร และ ณรงค์ หุตานูวัตร. SWOT การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

บุญเลิศ เปเร่รา. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

ไบชา วงศ์คู่ย์. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีกิจกรรม การ
ท่องเที่ยวแบบบ้านพักชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

- ปราณี คุญเจริญไพศาล และบัวรัตน์ ศรีนิล. ปัจจัยการซื้อซ้ำในฐานะตัววัดการบ่งชี้ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร: กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
- ปรีดี โชติช่วง. “SWOT คุญแจวิเคราะห์งาน.” วารสารพัฒนาชุมชน 35, 6 (2539): 18-19
- ป๋องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง. ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
- เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนีย์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
- พจนนา สวนศรี. “โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ.” จุลสารการท่องเที่ยว 17, 1 (มกราคม-มิถุนายน, 2541) : 33-39.
- พนิตตา สิงห์ครา. ศักยภาพของชุมชนบ้านห้วยอีในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
- พรมมินทร์ พวงมาลา และคณะ. โครงการรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนบ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาคเหนือ, 2546.
- มิสรา สามารถ. รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส จำกัด, 2543.
- เชอร์มัน, 2540.
- รณกร ตีรกานนท์. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน.” จุลสารการท่องเที่ยว 17, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2541) : 38-49.
- ร่ำไพพรรณ แก้วสุริยะ. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2543.
- วีรัชย์ สีนพานี. การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจของเล่นไม้เพื่อการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
- ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : เพชรธรรมแก้วแห่งโลกธุรกิจ, 2542.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. การดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2540

สมคะเน วีระสมิทธิ์. การวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการโดยวิธี SWOT.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2544.

สมยศ นาวิการ. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2533.

สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ. การจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง
กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

สร้อยศรี อาสาสรรพกิจ. การศึกษาเพื่อหาปัจจัยในการกำหนดความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจนำ
เที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

สาคริน บุญพิทักษ์. กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

สิริวัฒนา ไจมา และคณะ. โครงการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.

สุทธิชัย ออบอุ้น. “การศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษา
เฉพาะกรณี : เส้นทางสายลำน้ำกก.” จุลสารการท่องเที่ยว 17,3 (กรกฎาคม-กันยายน 2541)

สุวณี ทรัพย์พิบูลย์ผล. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกากะญอ
(กะเหรี่ยง) บ้านแม่กลางหลวง และ บ้านอ่าก้าน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ
ังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

อารักษ์ กัมปนาทบวร. ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตของชุมชนปกาก
ะญอ บ้านแม่ปางล้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาส
ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

โฮมสเตย์ไทยแลนด์. 2548. ประวัติ-ที่มา. แหล่งที่มา :

<http://www.homestaythailand.org/history.php>. 10 มกราคม 2548.

Hatanuwatr, N. 1998. **Starategy Formulation Through SWOT Analysis : A Case Study of Three Rural People Business Organization in Northeast Thailand.** Ph.D. Dissertation. Asian Institute of Technol



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved